
นายกฯ ส.บ.ม.ท.ถามเพื่อนครู รับได้หรือไม่ เปลี่ยนบทบาทจาก "ครู"
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เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ดร.รัชชัยย์
ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงครูทั่วประเทศ
ดังนี้

เรียน ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกท่านครับ

ผมไปประชุม "เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูปการศึกษาไทย " จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา"
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ โดย รมว.ศธ. เป็นประธาน
มีการเปิดโอกาสให้ถามคำถาม(การถามคำถามนั้นไม่เปิดโอกาสให้ถามสด ให้เขียนคำถาม online
ส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ถาม) ผมได้ถาม รมว.ศธ. ว่า ได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฯ แล้วหรือยัง
หากเสนอแล้วได้เสนอกฎหมายที่ใครร่างเข้าสู่สภา และ จะมีการประชาพิจารณ์สี่ภูมิภาคหรือไม่ รมว.ศธ.
ตอบสั้นๆว่า เสนอร่าง พรบ การศึกษาฯ ฉบับที่ นายแพทย์จรัสฯเป็นประธานร่าง และจะไม่มีกานทำประชาพิจารณ์อีก

 พี่น้องเพื่อนครูครับ ถ้าเป็นเช่นนี้ ผลที่จะตามมาคือ

1. ถ้ากฎหมายนี้เข้าสภาฯผมเชื่อว่าผ่านแน่นอนเพราะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐและ
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจะโหวตให้ผ่าน ถ้ากฎหมายไม่ผ่าน รัฐก็จะอยู่ไม่ได้

2. แม้จะมีกฎหมายภาคประชาชนเสนอประกบเข้าไปก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับแก้ร่างกฎหมายฉบับ ที่
รมว.ศธ เสนอไปหรือไม่

3. ถ้าร่างกฎหมายที่ รมว.ศธ เสนอ เข้าสภาและผ่านมีผลบังคับใช้ จะส่งผลดังนี้

3.1 วิชาชีพครูจะเป็นวิชาชีพที่ตกต่ำที่สุดเพราะจะถูกปกครองด้วยองค์คณะบุคคลที่มิได้เป็นครู

 3.2 ความเป็นวิชาชีพชั้นสูงจะหายไป เพราะร่างกฎหมายฉบับที่ รมว.ศธ เสนอเข้าไปนั้น ได้ตัดคำว่า
"วิชาชีพชั้นสูง" ทิ้งไป

 3.3 "ผู้อำนวยการ" จะถูกเปลี่ยนเป็น " ครูใหญ่"

 3.4
ข้าราชการครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งหลังจากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้จะได้รับเงินประจำต
ำแหน่งเพียง 5,600 บาท เท่านั้น ส่วนเงินวิทยะฐานะจะถูกตัดทิ้งไปเพราะไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

พวกเรารับได้หรือไม่กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฯ ฉบับที่ รมว.ศธ คนดี คนนี้เสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎร ฯ ถ้ารับได้ ก็อยู่กันอย่างสงบต่อไปและอาจเปลี่ยนบทบาทจาก " ครู" เป็น "ติวเตอร์" แทน
แต่ถ้าเห็นว่าเป็นการหมิ่นเกียรติหรือลดเกียรติข้าราชการครู (มีการลบคำว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงออกไป)
ก็ต้องพร้อมใจกันออกมาเคลื่อนไหวทางสังคม อย่าให้กฎหมายนี้ผ่านสภาฯจนประกาศใช้
เพราะถ้ากฎหมายนี้มีการประกาศใช้ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้ว



อนึ่ง มีผู้ถามว่า พ.ร.บ. การศึกษาฯ ทำไมไม่ได้ออกมาใช้เสียที วิทยากรท่านหนึ่งที่เป็นอดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ "ไม่เคยเป็นครู" (เป็นวิศวกร) ตอบว่า ไปติดที่ "กลุ่มผลประโยชน์
คือพวกครูและผู้อำนวยการโรงเรียน" พวกเราฟังเเล้วรู้สึกอย่างไรครับ

รัชชัยย์ ศรสุวรรณ

 30 สิงหาคม 2563 


